

TÒA ÂN GIẢI TÔNG TÒA

PROT. N. 1006/17/I

SẮC LỆNH

Để tăng thêm lòng đạo đức và mưu cầu phần rỗi cho các linh hồn, TÒA ÂN GIẢI thừa ủy năng quyền tối ư đặc biệt mà Chúa Cha cực thánh, trong Đức Kitô, Chúa chúng ta, ban cho Đức Phanxicô, mà Chúa Quan Phòng đặt làm Giáo Hoàng. Sau khi cứu xét cách đặc biệt lời thỉnh cầu của Cha Luca Torcal, Tổng quản lý Dòng Xitô, đồng hợp thỉnh là cha Gioan Thánh Giá Lê Văn Đoàn, Viện Phụ Hội Trưởng Hội Dòng Xitô Thánh Gia tại Việt Nam, với sự tán thành của Đức Giám mục Giáo Phận Đà Lạt. Trong **Năm Thánh** mừng kỷ niệm thành lập “Dòng Đức Bà Annam”, Tòa Ân Giải ưu ái mở kho tàng của Hội Thánh từ trời cao, ban ơn toàn xá cho các Kitô hữu thực lòng yêu mến và sám hối ăn năn, miễn là hội đủ những điều kiện thông thường (xung tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha). Thời gian Năm Thánh khai mở từ ngày 12 tháng tám năm 2017 đến ngày 11 tháng mười năm 2018. Những ơn thiêng này có thể nhường lại cho các linh hồn trong luyện tội như các ân xá, nếu các tín hữu đi viếng các Thánh đường Dòng Xitô trong Giáo phận Đà Lạt với tư cách hành hương, hay tham dự vào các nghi thức mừng Năm Thánh, hoặc dành một thời gian thích hợp để suy ngắm, kèm theo Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính và những lời khẩn nguyện dâng lên Đức Trinh Nữ Maria.

Những người già lão, các bệnh nhân và tất cả những ai vì lý do trầm trọng không thể ra khỏi nhà, cũng có thể lãnh ơn toàn xá nếu thật lòng ăn năn chê ghét tội lỗi, cố gắng thực hiện càng sớm càng tốt ba điều kiện thông thường (xung tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha); đồng thời nếu họ hợp ý tham dự cách thiêng liêng các cử hành mừng Năm Thánh, cũng như dâng lòng thương xót Thiên Chúa những kinh nguyện, các nỗi khổ đau hay những cực nhọc trong cuộc sống riêng tư của mình.

Để tạo sự dễ dàng hơn cho mục vụ bác ái đối với ai đến lãnh nhận ơn tha thứ nhờ quyền xá giải của Hội Thánh, Tòa Ân Giải Tối Cao tha thiết yêu cầu các Linh Mục Dòng Xitô hãy hết lòng mau mắn và quảng đại, tự mình cử hành bí tích Hòa Giải cho họ.

Ân ban này chỉ có giá trị cho lần này mà thôi. Loại trừ tất cả mọi cản trở do bất cứ người nào.

Ban hành tại Roma, Tòa Xá Giải Tông Tòa ngày 4 tháng bảy, năm Chúa Giáng Sinh 2017.

(Ấn ký)

Hồng y Mauro PLACENZA

Tổng trưởng Tòa Ân Giải Tối cao

Christophoro Nykiel

Thư Ký